

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๒๘/ว ๓๙๑๙



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐๒

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev02/reform.php>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

ป.ย.ป.มท.

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

๗๖  
๐.๗๖

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เกี่ยวกับเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ  
ที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงมติว่า

๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔  
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ

๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนระบุถึงความคืบหน้า ผลสัมฤทธิ์  
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ และให้ส่งไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติโดยเร็ว ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติรวบรวมและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ **ด่วนที่สุด**  
ที่ นร ๐๑๐๒/ ๒๘๕๙

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (อริษฐาน) ๑๕๐๓ (ปกัสรา)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcab@soc.go.th (ke 02-05-64)

(นางสาวปาลิศจรา กาญจนะจิตรา)  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
๕ มิ.ย. ๒๕๖๔  
พน.กิง.....

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๒๕๖๔



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ

## ๒. สารสำคัญ

สำนักงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒.๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน ๓ ระดับ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานฯ เร่งจัดทำคู่มือการจัดทำแผนระดับต่าง ๆ (Handbook) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยใช้ชื่อ “คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี” โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญ ประกอบด้วย (๑) นิยามของแผนทั้ง ๓ ระดับ (๒) หลักการในการจัดทำและเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... และแผนปฏิบัติราชการ (๓) วิธีการนำเข้าแผนระดับที่ ๓ ในระบบ eMENSOCR ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคู่มือดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสำนักงานฯ ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทาง



[URL:http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/](http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินงานและถือปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการรวบรวมและจัดทำบัญชีสรุปรายชื่อแผนระดับที่ ๓ ที่ผ่านกระบวนการ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย

๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีคำสั่งคณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบกลไกการดำเนินการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ศจพ.จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกระดับอำนวยการ ศจพ.อำเภอและเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกระดับอำนวยการปฏิบัติการ และทีมปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ในการจัดตั้ง ศจพ. ทุกระดับต้องดำเนินการแล้วเสร็จและนำเข้าสู่ข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวผ่านระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ ที่ นร ๑๑๑๒/๐๑๖ ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย และหนังสือ ที่ นร ๑๑๑๒/๐๑๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอและเขตในกรุงเทพมหานคร และทีมปฏิบัติการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ไปยังปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินการของ คจพ. และ ศจพ. ในทุกระดับ รวมถึงทีมปฏิบัติการในพื้นที่ ตามความของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ข้อ ๑.๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานของ ศจพ. ทุกระดับ อย่างรวดเร็วและเต็มความสามารถที่ได้รับการร้องขอ

## ๒.๒ ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานฯ ปรับรอบการรายงานให้รวดเร็วสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

นับถัดจากเดือนที่มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ ให้รายงานการเตรียมการของหน่วยงานในดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ แผนให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทุกสามเดือนต่อไป โดยให้รายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็นที่รัฐสภาให้ความสำคัญเป็นพิเศษเท่านั้น



ทั้งนี้ รายงานความคืบหน้าฯ รอบเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติสำหรับกิจกรรม Big Rock และการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยรายงานหลักการของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินกิจกรรม Big Rock รวมถึงวิธีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock และการดำเนินงานในระยะต่อไปของสำนักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๒ ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยรายงานรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๑๓ ด้าน จำนวน ๖๒ แผน อาทิ หน่วยงานร่วมดำเนินงาน เป้าหมายความสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาอันเป็นผลมาจากการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาการดำเนินโครงการ/ดำเนินงานที่จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ต่อไป และส่วนที่ ๓ ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยรายงานสรุปความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษในแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านซึ่งรัฐสภาได้แจ้งสำนักงานฯ เพิ่มเติมให้รายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นการปฏิรูปต่าง ๆ ต่อไป

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๓.๑ สำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSOCR สำหรับการกำกับติดตาม และประเมินผลความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock โดยเปิดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสามารถรายงานความก้าวหน้าของ Big Rock และเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักจะเป็นผู้สรุปผลการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock ซึ่งหน่วยงานร่วมดำเนินการเป็นผู้นำเข้าข้อมูล

ความคืบหน้าเข้าสู่ระบบ และสำนักงานฯ จะประมวลข้อมูลทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานความคืบหน้ารายสามเดือนต่อไป

๒.๓.๒ สำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนการของการนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อให้รองรับการดำเนินงานตามกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการเสนอโครงการจากระดับพื้นที่ เช่น หน่วยงานของรัฐในจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนา ระบบ eMENSCR ให้รองรับการดำเนินการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ได้รับทราบกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ รอบที่ ๒ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

๒.๔ การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดทำสื่อวีดิทัศน์โครงการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมของกลุ่มบุคคลและ/หรือตัวอย่างในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย กระชับ และเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลตัวอย่าง โดยมุ่งเน้นการเล่าเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มารวบรวมรายละเอียด วิเคราะห์และนำมาเป็นสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้ว ๔ ตอน ได้แก่ (๑) วัยรุ่นจิตอาสาอบเสียดดนตรี สร้างรอยยิ้ม เติมความสุขให้สังคม (๒) ว่างไปเก็บขยะที่ชายหาดเมืองกระบี่ (๓) กลุ่มมอเตอร์ไซด์ อาสาทำดี และ (๔) บริจาคผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดยในปัจจุบันได้อยู่ระหว่างการเตรียมการลงพื้นที่ถ่ายทำตอนที่เลี้ยงอาสา นอกจากนี้สำนักงานฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง ๑๒ - ๒๕ บนรถไฟฟ้าที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และยังได้เผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านทาง [URL: http://nscr.nesdb.go.th/สื่อวีดีโอ/](http://nscr.nesdb.go.th/สื่อวีดีโอ/) เพื่อจุดประกายความคิดของเยาวชนในการเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต รวมทั้ง ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศกับภาคีการพัฒนาและบุคลากรจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การแปลหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ การประชุมและการบรรยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การระหว่างประเทศและกลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างโอกาสในการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

/ในส่วนของ...

ในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินั้น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกมาตรการพิเศษช่วยนักเรียนทุนเสมอภาคช่วงชั้นรอยต่ออนุบาลปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓ แสนคน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ เพื่อป้องกันการหลุดออกนอกระบบการศึกษา โดยเร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระบบป้องกันการหลุดออกจากการศึกษาระยะยาว พร้อมผนึกกำลังเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและครูทั่วประเทศในการติดตามเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นช่วงเปิดเทอม ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับการศึกษา อันเป็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการเรียนรู้ และการพัฒนาการเรียนรู้

๒.๕ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐที่ผ่านมา อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) พบว่า การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐยังคงมีข้อจำกัดและอุปสรรคที่สำคัญในการขับเคลื่อนรัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการข้อมูลและการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาทิ พระราชบัญญัติการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว แต่กฎหมายและระเบียบภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังเป็นข้อจำกัดในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกัน ขณะเดียวกันทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบภายในหน่วยงานให้รองรับและสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การปรับทัศนคติบุคลากรของหน่วยงานทุกแห่งให้เอื้อต่อการบูรณาการข้อมูลของตนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยชี้ให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในสภาพแวดล้อมของประเทศที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๐) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ตามที่สำนักงานฯ ได้จัดทำห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยพบว่า ข้อมูลสถิติและสถานการณ์ของประเด็นต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถจัดทำโครงการ/การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติได้อีกด้วย

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตнуชา พิขยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางสาว สิริจรุณี นามโพธิ์ทอง

พิธีปลงศพนิตยมาฆะแฉกหน้าสนามหลวง

6 พ.ค. 64

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

E-mail: Soraya@nesdc.go.th